

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๒๕๕๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อสั่งการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ <http://moinet> และทาง
Internet ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เตรีตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

(คุณพัชรา, ๐๘๙-๕๑๒-๔๒๔๕)

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑. การเตรียมความพร้อมโทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารกรมและจังหวัด	ขอให้อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีที่ต้องติดต่อประสานงานในเรื่องสำคัญหรือเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน หากไม่สะดวกให้ฝากไว้ที่เลขานุการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่องานเร่งด่วน	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมทุกกรม
๒. การรายงานเหตุการณ์สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด	ขอกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างทันท่วงที อย่าให้ทราบช้ากว่าสื่อ ให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญและควรมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดตามหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย	- จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของนายกรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำรวจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องสำคัญที่สุดคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการโครงการที่อนุมัติแล้ว ให้แล้วเสร็จตามกำหนด คือ พื้นที่ต้นน้ำภายในเดือนมิถุนายน พื้นที่กลางน้ำภายในเดือนกรกฎาคมและพื้นที่ปลายน้ำภายในเดือนสิงหาคม หากดำเนินการไม่เสร็จตามกำหนดต้องมีเหตุผลชี้แจง ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย	- จังหวัดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๔. งบประมาณช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย	ขอกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างละเอียดรอบคอบ มิให้เกิดเหตุการณ์เรียกร้องผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ไม่สุจริตทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	- จังหวัดที่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ฯ
๕. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในขณะนี้อย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน อย่าให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปร้องเรียนกับสื่อ	- จังหวัดทุกจังหวัด
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</p> <p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย</p> <p>๑) ตรวจสอบเรือนจำ ขยายผลจากผู้สั่งยาเสพติดในเรือนจำไปสู่ผู้ขายที่อยู่ในส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒) สั่งการให้นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านบูรณาการงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานแบบคู่ขนานกัน</p> <p>๓) ตรวจสอบการนำเที่ยวต่างจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีนำไปต่างจังหวัดที่ติดชายแดนให้ตรวจสอบการลักลอบขนยาเสพติดด้วย</p> <p>๔) รายงานผลการปฏิบัติดังกล่าวให้ส่วนกลางทราบในทุกกรณี</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด
<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประชา เตรีตน์)</p> <p>๑. การประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “พระมหากษัตริย์คุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน”</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์คุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน” ให้ทุกจังหวัดเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติร่วมส่งผลงานเรียงความ</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เข้าประกวด โดยมอบหมายให้จังหวัดดำเนินการตัดสิน และมอบรางวัลให้ผู้ชนะในระดับจังหวัดตามแนวทางที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดในประกาศฯ และส่งผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ตัดสินผลงานการประกวดในระดับประเทศภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	
<p>๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕</p>	<p>เนื่องในโอกาสสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ทุกจังหวัดจัดงาน บนพื้นฐานความประหยัด พอเหมาะ พอควร และพอเพียง ให้สมเด็จพระเกียรติ และให้ทุกจังหวัดส่งเสริมสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมตามพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เช่น โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ที่มอบให้ทุกจังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นต้น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมด จำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัด ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแล ขอคำชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพิจารณา รายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ก่อนอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศจ่ายเงิน โดยยึดหลักหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่เดียวกันเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนกัน การจ่ายเงินช่วยเหลือฯ จำนวนเงินต้องใกล้เคียงกัน หลักการสำคัญที่สุดคือความเท่าเทียมกัน</p> <p>การจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล ขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้</p> <p>๑) แผนงาน/โครงการที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ ในจังหวัดพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากจังหวัดใดยังมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ สำนักงบประมาณแจ้งว่าจะไม่อนุมัติงบประมาณในส่วนนั้น</p> <p>๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากวงเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ขอให้จังหวัดพิจารณาแผนงาน/โครงการให้มีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ระยะเวลา และแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>- จังหวัดที่ได้รับงบประมาณจากเหตุการณ์อุทกภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๔. การเล่นพนันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒	ขณะนี้ในช่วงเวลาการแข่งขันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสอดส่องมิให้มีการกระทำความผิดในเรื่องการพนันฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงไปเล่นการพนัน ไม่ว่าจะเล่นเกมทำนายผลฟุตบอลหรือการพนันออนไลน์ หรือวิธีการกับทางตำรวจในการตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ตและร่วมมือกับสถานศึกษาและผู้ปกครอง ช่วยกันสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง	- จังหวัดทุกจังหวัด
๕. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม	ช่วงฤดูฝนที่ใกล้จะมาถึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลปรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ให้มีความพร้อมทั้งเรื่องการจัดเตือนภัยและแผนการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย
๖. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	จังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่รอยเลื่อนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมแผนการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เน้นในพื้นที่สูงเสี่ยง พื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่ และพื้นที่ที่มีอาคารสูงจำนวนมาก	- จังหวัดในพื้นที่รอยเลื่อนและบริเวณพื้นที่เสี่ยง
๗. การเตรียมความพร้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด	ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเริ่มทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดและการดำเนินการซักซ้อมแผนฯ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตามกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเริ่มจากพื้นที่ปลายน้ำย้อนขึ้นไปพื้นที่ต้นน้ำ โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมความพร้อมในการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนไว้ และรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำทุกจังหวัดด้วย	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๘. “การขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor : SEC</p>	<p>ขอให้จังหวัดที่อยู่ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเตรียมความพร้อมและเตรียมแผนข้อมูลแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ และจากนี้จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงที่มีพื้นที่ติดกับต่างประเทศในการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ระดับข้าราชการ (Official) ขอให้เชิญ NGOs และภาคเอกชนที่เป็น กรอ.ของจังหวัด เพื่อหาข้อมูลการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ รองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนความร่วมมือทางอนุเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงเฉพาะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง</p>
<p>๙. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน</p>	<p>กรณีผังเมืองรวมหมดอายุ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งทางการปกครอง เพื่อเป็นการระงับยับยั้งและป้องกันมิให้มีการฉกฉวยผลประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๑๐. นโยบายป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม ทหารทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในส่วนกลางจะเดินทางไปมอบนโยบายให้จังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งให้ทีมงานในส่วนภูมิภาคจัดทำ Workshop เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก การตัดไม้ทำลายป่า ในส่วนแผนงานจะมีการแจ้งในเร็วๆ นี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบล่วงหน้า</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๑๑. การสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญและเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างจริงจังในงานการสอบสวนความผิดทางอาญาบางประเภท ๑๙ ฉบับ ซึ่งจะมีการประเมินผลงานในสามเดือนแรก หากผลการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>๑๒. การแก้ไขปัญหาการชุมนุมในที่สาธารณะ</p>	<p>ขอมอบเป็นนโยบายให้ทุกจังหวัด กรณีการชุมนุมในที่สาธารณะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑) ทำความเข้าใจกับประชาชน หากต้องการชุมนุมตามสิทธิขอให้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ มิให้จัดชุมนุมโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น เช่น ปิดถนน</p> <p>๒) หากเกิดการชุมนุมในที่สาธารณะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น ให้ยุติการชุมนุมโดยการเจรจาอย่าใช้กำลังสลายการชุมนุม และดำเนินการบันทึกหลักฐานให้ชัดเจน แล้วจึงมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้นำการชุมนุมหลังการชุมนุมสลาย เรียงหัวหน้าศาลไม่ต้องรอลงอาญาในคดีการชุมนุม เพื่อให้เกิดความเช็ดหลาบและเป็นตัวอย่างมิให้เกิดซ้ำอีก</p> <p>๓) หากการชุมนุมในที่สาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจให้ดำเนินการฟ้องคดีทางแพ่งด้วย</p>	
<p>๑๓. การติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายแผนงานโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย</p>	<p>รัฐบาลขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และบันทึกข้อมูล ๓ รายการในระบบรายงานให้เป็นปัจจุบัน คือ</p> <p>๑) การบันทึกรายงานในระบบ PMOC ซึ่งจะประมวลผลทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ น.</p> <p>๒) การบันทึกรายงานแบบ bb.go.th ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลแบบ real time up date report โดยที่สำนักงานประมาณจะรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์</p> <p>๓) การบันทึกรายงานแบบ padme.moi.go.th ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลแบบ real time up date report ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกสัปดาห์</p> <p>หากจังหวัดใดไม่รายงานข้อมูลหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปที่จังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดในเรื่องการบันทึกข้อมูลดังกล่าวด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- สบจ.สป.</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕